



บมเทียว 18 ชุมชนต้นแบบเชียงราย สัมผัสวิถีชีวิตเมืองเหนือสุดแดนสยาม

ลียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย-มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อกับ 2 ประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมา และ สปป.ลาว มีทิวทัศน์ทั้งทางบกและทางแม่น้ำที่สวยงามตลอดแนว 310 กิโลเมตร ด้วยเหตุนี้จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเชียงรายเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ที่ผ่านมา ชุมชนต่าง ๆ หันมาพัฒนาภายในชุมชนของตนเอง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อาทิ หมู่บ้าน “ท่าขันทอง” ต.บ้านแซว มีการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮมสเดย์ มีที่พักที่สะอาดสบายท่ามกลางชนบท และมีอาหารพื้นเมืองต้อนรับ พร้อมได้ชมวิถีชีวิต

ของชาวบ้านที่เป็นชาวอีสาน ไตลื้อ และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งการสร้างบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ การทำไร่ทำนา ทำให้หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ส่วนที่หมู่บ้าน “สันทางหลวง” ต.จันจว้า อ.แม่จัน ชุมชนของชาวไทยอง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมก็ได้ริเริ่มวิถีชีวิตแบบไทยองขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเลือนหายไป จนกลายเป็นจุดขายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไทยอง ขณะที่หมู่บ้านแสนใจ (ต.ดงอนุสรณ์) ต.แม่สลองใน



อ.แม่ฟ้าหลวง มีการอนุรักษ์ประเพณีโล่ชิงช้า ให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมทุกปี หมู่บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

“บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บอกว่า ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเยือนเชียงรายกว่า 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 สร้างรายได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท แหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ วัดร่องชุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ไร่เชิญตะวัน ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ชายแดน อ.แม่สาย สะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 สามเหลี่ยมทองคำ และเดินทางข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว จ.เชียงราย

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง ทางจังหวัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย

จึงได้จัดประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย...ท่องเที่ยวชุมชนเชียงรายล้านนา” โดยมีชุมชนต้นแบบ 18 รางวัล

“น.ส.ปราณปรียา พลเยี่ยม” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ชุมชนที่ได้รับรางวัล 18 รางวัล ได้แก่ รางวัลชุมชนต้นแบบจำนวน 2 รางวัล คือ บ้านพักันทอง อ.เชียงแสน และบ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด ส่วนรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้แก่ บ้านร่องปลาหนา รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ บ้านสันทางหลวง บ้านปางห้า บ้านป่าเกี๊ยะ บ้านครึ่งใต้ และบ้านทุ่งจั่ว

นอกจากนี้ มีรางวัลผ่านมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ บ้านดอยสะเก้ง บ้านม่วงคำ บ้านห้วยขมนอก บ้านแม่จันใต้ บ้านผาหมี บ้านสันยาว บ้านดอยช้าง บ้านเวียงหอม บ้านใหม่พัฒนา และบ้านห้วยน้ำกั้น ด้าน “บันเทิง เครือวงศ์” นายกสมาคม เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือระบุว่า เชียงรายมีชุมชนที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีชุมชนต้นแบบขึ้นมาก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้ชุมชนอื่น ๆ ว่าหากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว ผลที่ได้รับย่อมคุ้มค่าแน่นอน เพราะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะต่อภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ เพราะนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นิยมไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้มากกว่า และหากชุมชนใดมีสิ่งแปลกใหม่เข้าไปในชุมชนมาก ๆ นักท่องเที่ยวก็จะลดความนิยมลงไปด้วย

“เดิมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ค่อยให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชนเหล่านี้มากนัก แต่จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ แต่เมื่อมีผู้คนไปเยือนมากขึ้น และมีบางชุมชนเริ่มพัฒนาจึงได้รับความสำคัญ ปัจจุบันทั้งจังหวัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่ฟ้าหลวง ม.ราชภัฏเชียงราย ได้เข้าไปร่วมพัฒนา และนำชุมชนเหล่านี้เข้าร่วมโครงการเชียงรายอาหารปลอดภัย ทำให้เป็นที่รู้จักและกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย รองรับทั้งนักท่องเที่ยวและส่งไปขายให้โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา” นายบันเทิงกล่าว

ใครที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติของเมืองเหนือสุดแดนสยาม ก็ไม่ควรพลาดไปเชียงราย